



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา



นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ประธานคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนฯ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ พิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และที่ประชุมวุฒิสภา นั้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการประเมินสถานการณ์เรื่องการใช้เสรีภาพในการชุมนุม ปี ๒๕๖๔ และการประเมินสถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยเชิญผู้แทนจากองค์กรด้านสื่อมวลชนและนักข่าวภาคสนาม มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริบทการชุมนุมปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) ปี ๒๕๖๔ มีการชุมนุมในลักษณะแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ชัดเจน ทำให้การบริหารจัดการชุมนุมมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น และ (๒) การใช้แพลตฟอร์มในสื่อสังคมออนไลน์ มีพัฒนาการใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งประชาชนให้ความสนใจมากกว่าปี ๒๕๖๔ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อความเป็นไปทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรที่จะเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว การชี้แจงของหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงและสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอต่อสังคม นอกจากนี้ ยังเห็นว่าบทบาทของสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิชาชีพและสื่อพลเมือง มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนและการนำเสนอข่าว ควรต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งควรระมัดระวังการนำเสนอข่าวที่อาจจะไปละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ตกเป็นข่าว รวมถึงครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นข่าวด้วย

สำหรับปัญหาการใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุม เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาถึงมิติในเชิงโครงสร้างทางการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

